



ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๔๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง และประกาศ อ.ก.พ. ราชบัณฑิตยสถาน ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อย้ายหรือเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้ดำเนินการคัดเลือกฯ ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมิน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ โดยมีรายชื่อบุคคล ชื่อผลงานพร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง สักส่วนของผลงาน และข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางานของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตามรายละเอียดบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจัดส่งผลงานเพื่อเข้ารับประเมินภายใน ๙๐ วันนับแต่วันประกาศและหากผู้ใดเห็นว่าชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง สักส่วนผลงาน และข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางานไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือเป็นกรณีการอ้างและคัดลอกผลงานของผู้อื่น สามารถทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ หากสำนักงานราชบัณฑิตยสภาตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ว่าชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่อง สักส่วนผลงานและข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน ไม่ตรงตามความเป็นจริงหรือเป็นกรณีการอ้างและคัดลอกผลงานของผู้อื่น สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินบุคคล

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์)

รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน
เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับชำนาญการ (แบบท้ายประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ลงวันที่ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘)

ลำดับ ที่	ชื่อ/ชื่อตำแหน่ง/ส่วน ราชการ	ตำแหน่ง/ส่วนราชการ ที่ได้รับคัดเลือก	ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงาน จำนวน ๓ เรื่อง	ปี พ.ศ. ที่ดำเนินการ	สัดส่วนของผลงาน		ข้อเสนอแนวคิดเพื่อ พัฒนางาน จำนวน ๑ เรื่อง
					สัดส่วน เฉพาะตน	สัดส่วนของ ผู้ ดำเนินการ	
๑	นายอภิเดช บุญสงค์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ	นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๖ ฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการกรม	๑. งานเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ ๑.๑ จัดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน จำนวน ๓๖ ฉบับ ๑.๒ หนังสือรายงานประจำปี ราชบัณฑิตยสถาน จำนวน ๓ ฉบับ ๒. การจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ รวม ๗๙ ข่าว ๓. งานผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ ราชบัณฑิตยสถาน รวม ๓ เรื่อง	พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘	ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐	แผนการประชาสัมพันธ์ เชิงรุกของสำนักงาน ราชบัณฑิตยสภา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๒